

5-2004 Thư Cha Gia Trưởng Linh Hướng

Thư Gia Trưởng "Này tôi cho anh chị em một Tin Mừng trọng đại...!" Thế giới ngày nay được mệnh danh là thế giới của thông tin, nghĩa là một thế giới không những tràn ngập tin, nhưng tin còn được loan truyền trong nháy mắt gởi đi hầu như khắp nơi trên địa cầu một cách rất kỹ thuật và mỹ thuật. Ngay cuộc sống cá nhân của mỗi người cũng bao quanh dày đặc tin tức: Tin dữ, tin buồn, tin làm tức giận, tin vui, tin mừng, tin làm cho mình day dứt ăn ngủ không yên, tin hung, tin ác, tin gian, tin dối, tin làm cho mình đầy ắp lo âu v.v... Giữa thế giới lẩn lộn nhiều thứ tin phức tạp như thế, tin vui mà chúng ta đón nhận trong mùa Giáng Sinh này có lẽ cũng chỉ là hạt cát chìm trong đại dương nếu chúng ta không cẩn thận lắng nghe hoặc hững hờ khi nghe. "Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành Vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ" (Luca 2:10:12). Các thiên thần đã gọi tin mình loan báo cho các chú mục đồng không chỉ là một tin vui thông thường nhưng còn hơn thế nữa: một tin mừng trọng đại! Có lẽ ngày nay vì tâm hồn đầy tràn vật chất, thụ hưởng, tiền tài, danh vọng, người ta khó có thể gọi tin các thiên thần loan báo trong đêm Giáng Sinh là một tin vui, hưởng hờ là một tin mừng trọng đại. Tin vui của người hôm nay phải là "trúng số, kiếm được nhiều tiền, có địa vị danh giá, quyền cao, nhà đẹp, có công ăn, việc làm khá giả v.v...". Ước gì, là những người Kitô hữu được Chúa Giêsu cứu độ bằng cuộc nhập thể đầy tình yêu của Ngài, chúng ta nghe tin của các sứ thần loan báo trong đêm Giáng Sinh với một tâm hồn đầy tràn kính cẩn, tạ ơn, vui mừng và hân hoan. Quả thật, đây là tin mừng trọng đại nhất giữa tất cả mọi tin đã, đang và sẽ được thông báo trên vũ trụ; Thiên Chúa hạ sinh làm người vì yêu thương chúng ta. Kính chúc ông bà và anh chị em trong gia đình Phaolô hưởng được tất cả những ơn huệ phong phú và dồi dào của Tin Mừng Thiên Chúa Giáng Sinh. LM Trần Đức Hùng

http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-123_3-123_4-608/